

ประเด็นข้อซักถามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
การพิจารณาร่างพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 วาระ 1
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

ผู้อภิปราย : นางผ่องศรี แซ่จิ่ง ส.ส. ศรีสะเกษ เขต 8 พรรคเพื่อไทย

ผู้ตอบข้ออภิปราย : นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเด็น : 1. ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างหลักประกันทางสังคม รวมถึงเพิ่มงบประมาณในศูนย์พัฒนาตำบล ตำบลละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 360 ล้านบาท

2. ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ในแผนงานพื้นฐานด้านสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม รวมถึงมีการจัดตั้งกองทุนการตั้งครรถไม่พร้อมในวัยรุ่น

ข้อเท็จจริง:

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีพันธกิจข้อแรก คือ **“พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”** สำหรับความห่วงใยเรื่องครอบครัวมีปัญหา พม. ก็ได้ดำเนินการดูแลครอบครัวในประเทศไทย จำนวน 28.3 ล้านครอบครัว เพราะเมื่อครอบครัวเข้มแข็ง สังคมก็จะเข้มแข็งตามไป สำหรับประเด็นปัญหาการตั้งครรถไม่พร้อม พม. ก็ได้ดำเนินการดูแลเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรถไม่พร้อม กว่า 4,000 ราย อีกทั้งยังได้บูรณาการกับหลายกระทรวงเพื่อแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ การฝึกอาชีพให้คุณแม่หรือคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว สำหรับการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมนั้น ในปีงบประมาณ 2563 พม. ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มในภาพรวม จำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นเรื่องของเด็กแรกเกิด ร้อยละ 98 ของงบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม สำหรับโครงการที่เร่งดำเนินการในขณะนี้ คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานเด็กและเยาวชนที่มีทุกตำบลในประเทศไทย ซึ่งได้ทำการอบรมในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ใน 20 จังหวัด และจะดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ 2563 อย่างเข้มงวดเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 7,000 ตำบลทั่วประเทศ อีกทั้งมีแผนการบูรณาการกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม ในการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พม. ยืนยันว่าเงินทุก ๆ 100 บาท ที่ได้รับมานั้นจะถึงมือประชาชนกลุ่มเป้าหมายประมาณ ร้อยละ 64.5 เป็นอย่างน้อย ซึ่งทาง พม. มีความพยายามในการบริหารงบประมาณและขับเคลื่อนดำเนินงานให้ดีที่สุด
